

# Chăm lo đời sống người nghèo



Cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác bình xét hộ nghèo tại xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình).

Năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đa dạng hình thức vận động ủng hộ, chăm lo đời sống người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình ông Nguyễn Văn Tồn, thôn Nam Huân Nam, xã Quang Lịch (Kiến Xương) nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo của xã. Tháng 8 vừa qua, ông Tồn và gia đình vui mừng khi căn nhà mới xây dựng kiến trúc 45m<sup>2</sup> đã hoàn thành. Ông chia sẻ: Cả đời vợ chồng tôi không dám mơ tới căn nhà khang trang, chắc chắn như thế. Tôi cảm ơn MTTQ tỉnh, MTTQ huyện cùng họ hàng và nhân dân trong thôn đã hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ gia đình tôi. Tôi mong MTTQ các cấp sẽ có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo hơn nữa.

vào cuộc thực hiện. Ủy ban MTTQ xã phát huy tốt vai trò vận động, ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ban công tác mặt trận các thôn tập trung làm tốt công tác đánh giá, bình xét, phân loại hộ nghèo, tạo được niềm tin của nhân dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 1,83%.

Theo bà Đỗ Thị Hồng Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư, hướng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", hàng năm MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã có nhiều chương trình, cách làm sáng tạo kêu gọi, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chăm lo đời sống người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nhiễm chất độc da cam/Đioxin. MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các nguồn kinh phí hỗ trợ, sửa chữa, xóa nhà dột nát cho 154 hộ nghèo với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí cho 77 hộ nghèo phát triển kinh tế với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều chương trình, hoạt động khác như: khám, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,69%.

**"Năm 2020, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động ủng hộ quý "Vị người nghèo" các cấp trên 10,2 tỷ đồng; tiến hành xây mới 172 nhà, sửa chữa 84 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 3,8 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 610 bệnh nhân nghèo trị giá 268 triệu đồng; hỗ trợ cây, con giống phát triển sản xuất cho 173 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những nỗ lực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của Thái Bình xuống còn 2,35%."**

(Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh)

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ được mục tiêu, ý nghĩa mà chương trình đem lại; tổ chức đoàn giám sát tại 8/8 huyện, thành phố về việc bình xét, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tập trung giám sát những vấn đề, lĩnh vực mà dư luận quan tâm, liên quan đến công tác giảm nghèo ở cơ sở. Quá trình giám sát, MTTQ tỉnh vừa kiểm tra hồ sơ, sổ sách vừa tiến hành đi thực tế, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của cơ sở để gửi tới các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thời gian tới, MTTQ tỉnh sẽ chỉ đạo MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức vận động, ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn viên, hỗ trợ người nghèo tích cực sản xuất, phát triển kinh tế để nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững. Tập huấn, nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác mặt trận tại cơ sở hiểu được ý nghĩa nhân văn sâu sắc và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, từ đó làm tốt công tác giảm nghèo, kịp thời nắm bắt tình hình, pháp pháp cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

TIẾN DAT

# VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VŨ THƯ Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố

Năm 2020, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Vũ Thư đã đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành; tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Nhờ vậy, trong năm 2020 trên địa bàn huyện không xảy ra việc khởi tố oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội.

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Vũ Thư cho biết: Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân Vũ Thư đã đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành; tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Nhờ vậy, trong năm 2020 trên địa bàn huyện không xảy ra việc khởi tố oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội.

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Vũ Thư cho biết: Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân Vũ Thư đã đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành; tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Nhờ vậy, trong năm 2020 trên địa bàn huyện không xảy ra việc khởi tố oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội.



Phiên tòa lưu động tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Trãi (Vũ Thư).

PHẠM HÙNG

## ĐÔNG HƯNG

# Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, những năm qua, huyện Đông Hưng đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân chung tay bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.



Phụ nữ xã Đông Kinh (Đông Hưng) thường xuyên ra quần thu gom rác thải trên các tuyến đường góp phần bảo vệ môi trường.

Các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp xã, cấp huyện đều khó với nhiều chỉ tiêu cần thực hiện, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc. Theo đồng chí Phạm Văn Hoài, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Những năm qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, giải pháp bảo vệ môi trường. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hội, đoàn thể lồng ghép chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường vào nội dung sinh hoạt thường kỳ... Phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, tồn tại trong quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; tập trung xử lý các điểm nóng, các vi phạm về môi trường trên địa bàn toàn huyện. Phát động nhiều phong trào như: trồng cây xanh, trồng hoa nơi công cộng, trong khu dân cư, trên các tuyến đường giao thông, tổng vệ

sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng, ngày chủ nhật xanh... Các tổ chức hội, đoàn thể đã nêu cao trách nhiệm thông qua việc triển khai các phong trào, mô hình hiệu quả để chung tay thực hiện các tiêu chí về môi trường. Đồng chí Vũ Hữu Quang, Bí thư Huyện đoàn Đông Hưng cho biết: Huyện đoàn đã triển khai nhiều phong trào và mô hình bảo vệ môi trường cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng NTM. Mỗi năm, đoàn thanh niên các cấp trong huyện tổ chức trên 100 cuộc ra quần tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, thu gom bao bì thuốc trừ sâu; khơi thông dòng chảy;

tổ chức trồng hàng nghìn cây xanh tại nơi công cộng, trên các trục đường; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên như tuyến đường tự quản, dòng sông tự quản, tham gia giúp các địa phương làm đường giao thông nông thôn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, hưởng ứng nhiệt tình của các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, công tác bảo vệ môi trường ở Đông Hưng có chuyển biến tích cực. Đến nay, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, trong đó 97,6% hộ dân sử dụng nước máy. Toàn huyện có 9 công trình cấp nước sạch tập trung với tổng công suất

trên 50.000m<sup>3</sup>/ngày đêm; có 253 cơ sở sản xuất, kinh doanh, 67 cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, 9 làng nghề đã đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải phát sinh theo quy định. Các xã, thị trấn đã xây dựng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước đồng bộ với xây dựng đường giao thông trong khu dân cư. Toàn huyện đã thành lập và duy trì hoạt động bảo vệ môi trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường nhằm kiểm soát và hạn chế thấp nhất mức độ ô nhiễm, góp phần xây NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

nghệ lò đốt, các xã còn lại thực hiện chôn lấp rác thải đúng quy trình. Các xã đã đặt hàng nghìn bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên khắp các cánh đồng. Chất thải rắn, chất thải nguy hại được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thu gom, phân loại, xử lý đúng quy định. Hiện tỷ lệ rác thải được thu gom trên địa bàn huyện đạt trên 95%.

Đến nay, 100% xã và huyện Đông Hưng đã được công nhận đạt chuẩn NTM; diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch, đẹp; môi trường trong lành, người dân, nhất là người dân ở khu vực nông thôn rất phấn khởi. Ông Lê Sỹ Huyền, xã Đông Phương cho biết: Khi chưa triển khai xây dựng NTM, nhiều nơi rác để bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, đường làng có mục mủm... Nay nhân dân tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, trồng cây, trồng hoa làm đẹp khuôn viên gia đình và đường làng, ngõ xóm, vì vậy rác đã được thu gom, xử lý đúng quy định, xóm làng xanh, sạch, đẹp.

Xác định môi trường là yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển nông thôn bền vững, thời gian tới, huyện Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân; đồng thời xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường nhằm kiểm soát và hạn chế thấp nhất mức độ ô nhiễm, góp phần xây NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

THU HIỀN

## THÁI THUY

# Chi trả hơn 37 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay, huyện Thái Thụy đã chi trả tiền hỗ trợ cho 7.996 người có công với cách mạng với số tiền gần 12 tỷ đồng; chi trả hỗ trợ nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hơn 5 tỷ đồng và nhóm bảo trợ xã hội hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện hỗ trợ nhóm lao động bị tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn hơn 218 triệu đồng.

Toàn huyện hiện còn 346 người là giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn đã được rà soát, chờ UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó, huyện sẽ tiếp tục chi trả bảo đảm đúng chế độ chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ngày ra.

## Giúp 76 gia đình phụ nữ thoát nghèo

Năm 2020, hội phụ nữ các cấp ở Thái Thụy đã có nhiều hoạt động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên. Các cấp hội đã xây dựng 15 mô hình "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"; ra mắt các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh nông sản giúp giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nữ tại địa phương. Cùng với đó, các cấp hội đã xây dựng 4 mái ấm tình thương, thăm, tặng quà, học bổng, giúp đỡ tiền, con giống, dụng cụ công cụ phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ 76 gia đình phụ nữ thoát nghèo. Những hoạt động xuất phát từ chính nhu cầu, nguyện vọng, chăm lo đến phụ nữ mà tổ chức hội ngày càng thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Năm 2020, toàn huyện kết nạp thêm 662 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên hơn 49.600 người, đạt 82,3%/tổng số phụ nữ trong diện thu hút vào tổ chức hội.

TRẦN TUẤN - QUẢN PHƯƠNG

## Lễ đón bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đến Vua Bà

UBND xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đến Vua Bà, làng Bương Hạ, xã Quỳnh Ngọc.

Đến Vua Bà là nơi thờ Thiên Hoa Thần nữ - người được triều đình nhà Lê trung hưng ban quốc tính họ Lê, tấn phong "Trần non công chúa", sắc phong "Thiên Hoa Thần nữ" liệt hàng "Đệ Bát Đại vương" thờ ở đình, đến làng Bương Hạ. Tương truyền khi Thiên Hoa đang chần trâu ở cánh đồng nhìn thấy quán nhà Mạc tiến đánh quân nhà Lê, tình huống nguy cấp, đã cởi áo làm cờ, lấy roi trâu làm cán chạy lên trước đoàn quân phủ Lê, dẫn đại quân tiến sâu vào miếu Rậm truy quét tàn quân Mạc, nhờ đó đã kịp thời đánh tan đám tàn quân nhà Mạc, bắt được quốc mẫu vua Mạc. Đến Vua Bà được xây dựng lần đầu từ thời nhà Lê, đã trải qua nhiều lần tu sửa, tôn tạo. Những năm gần đây, những công trình phụ cận của đền vẫn tiếp tục được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân trong vùng.

Với những giá trị về lịch sử và văn hóa, ngày 20/11/2020, UBND tỉnh đã có quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho đền Vua Bà.

TU ANH